



City of Seattle

Sở Nhân Sự Seattle

Kimberly Loving, Giám Đốc

Ngày 29 tháng 9 năm 2023

**Thời Hạn Ghi Danh
Kết thúc vào 5 giờ chiều
ngày 20/10**

V/v: Thay Đổi Phúc Lợi Năm 2024 Của Quý Vị chậm nhất là vào Thứ Sáu, ngày 20 tháng 10 năm 2023

Gửi những Nhân Viên đang làm việc tại Thành Phố,

Việc duy trì sức khỏe và thể trạng tốt của quý vị lúc này quan trọng hơn bao giờ hết. Thành Phố sẽ cung cấp nhiều lựa chọn về phúc lợi hỗ trợ đảm bảo sức khỏe và an ninh tài chính cho các nhân viên và gia đình. Thời Hạn Ghi Danh là khoảng thời gian để quý vị đánh giá nhu cầu trong năm 2024 và sửa đổi phúc lợi mà mình lựa chọn. Thời Hạn Ghi Danh bắt đầu từ 8 giờ sáng Thứ Hai, ngày 2 tháng 10 đến 5 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 20 tháng 10 năm 2023.

Nếu muốn tiếp tục hưởng phúc lợi hiện tại trong năm 2024 thì **quý vị không cần thực hiện hành động nào**, trừ phi quý vị muốn ghi danh hoặc ghi danh lại trong Tài Khoản Chi Tiêu Linh Hoạt (Flexible Spending Account, FSA). **Các khoản khấu trừ tiền lương để chi trả trong chương trình y tế sẽ không tăng vào năm 2024.**

Các Điểm Cần Cân Nhắc Về Hệ Thống Nhân Viên Tự Phục Vụ (Employee Self-Service, ESS):

- Ghi danh/ghi danh lại trong FSA.** Nếu muốn trích ra một khoản tiền trước thuế để đưa vào FSA Chăm Sóc Sức Khỏe hoặc FSA Chăm Sóc Độc Lập (Chăm Sóc Ban Ngày) 2024, quý vị **phải ghi danh lại** thông qua ESS trong Thời Hạn Ghi Danh. Khoản đóng góp tự chọn hiện tại của quý vị vào FSA không chuyển từ năm này sang năm khác. Để biết thông tin về chương trình, hãy truy cập bit.ly/mostFSA.
- Thay đổi phúc lợi của quý vị.** Thay đổi lựa chọn về chương trình phúc lợi hoặc thêm/bớt người phụ thuộc.
- Cập nhật người thụ hưởng của quý vị.** Xem lại người thụ hưởng bảo hiểm Nhân Thọ và bảo hiểm AD&D của quý vị trên ESS.

Hãy xem trang tiếp theo để biết các nội dung thay đổi về chương trình năm 2024 và hướng dẫn ghi danh. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập vào phần *Open Enrollment Highlights (Điểm Nổi Bật Trong Thời Hạn Ghi Danh)* tại địa chỉ bit.ly/benhome1.

Thông Báo Hạn Chót: Để thiết lập FSA hoặc thay đổi phúc lợi cho năm 2024, quý vị cần thực hiện việc này chậm nhất là vào **5 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 20 tháng 10** thông qua hệ thống Nhân Viên Tự Phục Vụ.

Lập tài liệu về các lựa chọn phúc lợi năm 2024 của quý vị: In hoặc lưu ảnh chụp màn hình **"Summary of Open Enrollment Elections"** (Tóm Tắt Khoản Đóng Góp Tự Chọn Trong Thời Hạn Ghi Danh) trong hệ thống Nhân Viên Tự Phục Vụ và so sánh bản tóm tắt này với bản sao kê phúc lợi năm 2024 mà quý vị sẽ nhận được vào Tháng 1. Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng liên hệ với nhân viên đại diện phụ trách về phúc lợi của sở (bit.ly/benhome1).

Seattle Human Resources

Seattle Municipal Tower, 700 5th Avenue Suite 5500, PO Box 34028, Seattle, WA 98124-4028
(206) 684-7999 □ TTY: 7-1-1 Fax: (206) 684-4157 □ Trang Web Việc Làm: www.seattle.gov/jobs
Tổ chức tuyển dụng mang lại cơ hội việc làm bình đẳng. Cung cấp nơi ở cho người khuyết tật theo yêu cầu.

Trân trọng,



Renee Freiboth

Nhân Viên Quản Lý Phúc Lợi

Thay Đổi Về Chương Trình Cho Tất Cả Nhân Viên*, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2024

Tài Khoản Chi Tiêu Linh Hoạt

FSA Sức Khỏe	Tăng mức đóng góp tối đa hàng năm từ 2.850 USD lên 3.050 USD.
---------------------	---

Thay Đổi Về Chương Trình Cho Hầu Hết Nhân Viên*, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2024

Chương Trình Phòng Ngừa và Chương Trình Truyền Thống Của Aetna

Mức Bảo Hiểm Cho Xe Cứu Thương	Loại bỏ khoản khấu trừ khỏi mức bảo hiểm cho xe cứu thương
---------------------------------------	--

Chương Trình Truyền Thống Của Aetna

Khoản Khấu Trừ	Tăng khoản khấu trừ cho các dịch vụ trong mạng lưới từ 50 USD lên 450 USD mỗi người; 1.350 USD mỗi gia đình.
Tổng Số Tiền Tự Chi Trả Tối Đa Hàng Năm	Tăng số tiền tự chi trả tối đa cho các dịch vụ trong mạng lưới từ 50 USD lên 1.450 USD mỗi người; 4.350 USD mỗi gia đình.
Các Dịch Vụ Phòng Ngừa và Chăm Sóc Sức Khỏe	Bổ sung các phúc lợi chăm sóc Phòng Ngừa. Trong mạng lưới: 100%. Mức bảo hiểm ngoài mạng lưới: có thể áp dụng khoản chia sẻ chi phí.
Thuốc Phòng Ngừa	Tăng mức bảo hiểm cho thuốc phòng ngừa lên 100%, bao gồm một số biện pháp tránh thai, statin và thuốc phòng ngừa HIV. Danh sách đầy đủ các loại thuốc năm 2023 có tại bit.ly/3PBtdkS .

Chương Trình Phòng Ngừa Của Aetna

Các Dịch Vụ Phòng Ngừa và Chăm Sóc Sức Khỏe	Tăng các phúc lợi chăm sóc Phòng Ngừa. Trong mạng lưới: 100%. Mức bảo hiểm ngoài mạng lưới: có thể áp dụng khoản chia sẻ chi phí.
Thuốc Phòng Ngừa	Tăng mức bảo hiểm cho thuốc phòng ngừa lên 100%, bao gồm một số biện pháp tránh thai, statin và thuốc phòng ngừa HIV. Danh sách đầy đủ các loại thuốc năm 2023 có tại bit.ly/3PBtdkS .

* Xem phần *Open Enrollment Highlights (Điểm Nổi Bật Trong Thời Hạn Ghi Danh)* tại địa chỉ bit.ly/benhome1 để biết thêm chi tiết.

Ghi Danh Trực Tuyến

Vui lòng tránh tình trạng đợi đến ngày cuối cùng mới thực hiện các thay đổi theo phương thức trực tuyến.

Trên máy tính tại nhà hoặc máy tính của Thành Phố	ess.seattle.gov	Chọn "Login to ESS" (Đăng Nhập Vào ESS)	Sau khi đăng nhập, chọn "Open Enrollment" (Thời Hạn Ghi Danh) trong mục <i>Benefits (Phúc Lợi)</i>
--	--	--	--